

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ หน้า ๓๕๔๘

๑๗ มณฑลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๒๘๒ คน จังหวัดตรัง ๑,๑๘๒ คน จังหวัดพังงา ๑๕๑ คน จังหวัดกระบี่ ๑๕๖ คน จังหวัดสตูล ๑๒๑ คน รวม ๑,๘๙๒ คน

๑๘ มณฑลอุดร จังหวัดอุดรธานี ๗๓๓ คน จังหวัดหนองคาย ๒,๑๓๐ คน จังหวัดขอนแก่น ๑,๕๒๐ คน จังหวัดสกลนคร ๕๕ คน รวม ๔,๙๓๘ คน

รวมจำนวนที่ได้ปลุกตามที่กรมสาธารณสุขได้รับรายงานในเดือนนี้ ๕๐,๕๔๔ คน รวมจำนวนที่ปลุกแล้วตามรายงานที่กรมสาธารณสุขได้รับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงเดือนนี้ ๘๕๖,๖๘๕ คน

ศาลาว่าการมหาดไทย

แจ้งความมาวันที่ ๑๘ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

นายพลโท ยุคล

ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดี

เรื่องให้ข้าราชการออกจากประจำการ รับพระราชทานเบี้ยบำนาญ และเรื่องบรรจุข้าราชการประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้ากรมในกระทรวงมหาดไทย

เนื่องจากการจำเป็นที่จะต้องประหยัดตัดรอนรายจ่ายเงินแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลยภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

เล่ม ๔๒ หน้า ๓๕๔๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๘

ยุบเลิกตำแหน่งปลัดมณฑลต่าง ๆ เสีย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลด

๑ อำมาตย์โท พระยาสุรเทพภักดีศรีพิจิตรบุรินทร์ (พร้อม
ฉนกร) ปลัดมณฑลพิษณุโลก ๑

๒ อำมาตย์โท พระเสนาพิพิธ (สว่าง เทพาคำ) ปลัด
มณฑลร้อยเอ็จ ๑

๓ อำมาตย์เอก พระยาอิสราธิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระ
บี่ ๑

๔ มหาอำมาตย์ตรี พระขวรวงศ์ศรีสมุทรปรากการ (เข้ม
โรจนประดิษฐ์) นครบาลจังหวัดสมุทรปรากการ ๑

๕ อำมาตย์เอก หม่อมเจ้านพมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรี ๑

๖ อำมาตย์โท พระยานาคราชกำแพงประแดงบุรีนาชก
(แจ้ง คชเสนี) นครบาลจังหวัดพระประแดง ๑

๗ อำมาตย์เอก พระยานครานุรักษ์ (เปลี่ยน ปานานนท์)
นครบาลจังหวัดพระนคร ๑

๘ อำมาตย์โท พระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (เล็ก บุรณ
ฤกษ์) นครบาลจังหวัดนนทบุรี ๑

๙ อำมาตย์โท พระยามินบุรีศรีมหาอุทยาน (จัน อุตรา
นนท์) นครบาลจังหวัดมณฑลบุรี ๑

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒ หน้า ๓๕๕๐

๑๐ อำมาตย์โท พระยาวิสูตรบริหาร (บุศย์ สุกนธพล)
นครบาลจังหวัดชนบุรี ๑

๑๑ อำมาตย์โท พระยาแก้วโกมล (ทองสุก ผลพันธ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็จ ๑

๑๒ อำมาตย์โท พระยานครภักดีศรีนครานุรักษ์ (ม.ร.ว.
สุข นพวงศ์ ณอยุธยา) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ๑

๑๓ อำมาตย์โท พระยาชัยสุนทรบรมภักดี (ปุย อินทรตุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑

๑๔ อำมาตย์ตรี พระประชากรบริรักษ์ (สาย ปาลนันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๑

๑๕ อำมาตย์เอก พระยาพจนวิลาศ (แป๊ะ นิไลดม) เจ้า
กรมเสมียนตราในกระทรวงมหาดไทย ๑

รวม ๑๕ นายออกจากประจำการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๘ เป็นต้นไป เพื่อรับพระราชทานเบี้ยบำนาญ
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายถอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
ประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ คือ

๑ ให้อำมาตย์ตรี พระยาศสุนทร (จิตร จิตตยโสธร) ปลัด
มณฑลอุดร เป็นผู้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
ยังว่างอยู่

เล่ม ๔๒ หน้า ๓๕๕๑ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๘

๒ ให้อำมาตย์โท พระอินทราชา (ครอง อินทรวสุ) ปลัด
มณฑลปราจีน เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งยังว่างอยู่

๓ ให้อำมาตย์โท พระอาคมคฤทกร (สุดใจ ชลาชนกอุปถัมภ์)
ปลัดมณฑลภูเก็ต เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ซึ่งยังว่างอยู่

๔ ให้อำมาตย์โท พระยาสำราญนฤปกิจ (เชอ โรจนวิภาต)
ปลัดมณฑลนครสวรรค์ เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งยังว่างอยู่

๕ ให้อำมาตย์โท พระสำเร็จนฤปกิจ (อนงค์ พัยคัมภินทร)
ปลัดมณฑลอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

๖ ให้ย้ายอำมาตย์โท พระระนองบุรีศรีสมุทเขตต์ (คอยู่
ไฉย ณะระนอง) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่

๗ ให้อำมาตย์โท พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทอง บุนนาค)
ปลัดมณฑลราชบุรี เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

๘ ให้ย้ายอำมาตย์เอก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง
จันทร์รางสุ) รองอธิบดีกรมพลำกั้งดี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒ หน้า ๓๕๕๒

๘ ให้ย้ายอำมาตย์โท พระยานครพระราม (สวัสดี มหา
• กายี) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มาเป็นผู้รั้งตำแหน่งรองอธิ
บดีกรมพลำภักดิ์

• ๑๐ ให้ย้ายอำมาตย์เอก พระยาวิเศษภักษ์ (ม.ล. เจริญ
อิสรางกูร ฅอยุธยา) ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการ
• จังหวัดอุดรธานี

• ๑๑ ให้ย้ายรองอำมาตย์เอก พระผดุงภูมิพัฒน์ (สิน
สุคนธ์กุล) ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก

๑๒ ให้อำมาตย์โท พระรังสรรค์สารกิจ (เทียน กาญจน
ประกร) เจ้ากรมพลำภักดิ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รั้งตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

๑๓ ให้อำมาตย์ตรี หลวงธานีพิชัย (ศิริ วิเศษโกสิน) ปลัด
มณฑลนครราชสีมา เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรี
รัมย์

๑๔ ย้ายอำมาตย์โท พระยาสุรินทรภักดีศรีไพฑูริย์
(จิตร-ไกรฤกษ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์

เล่ม ๔๒ ปี ๓๕๕๓ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๑๕ ย้ายอำมาตย์โท พระเสนาภูษิต (จร สกุนตลักษณ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

๑๖ ย้ายจางวางตรี พระยาอมรฤทธิธำรง (บุญชู บุญนาค)
เจ้ากรมการภายใน ในกรมพลำภังค์ กระทรวงมหาดไทย เป็น
ผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตะกั่วป่า

๑๗ ย้ายอำมาตย์โท พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต้า บุญ
นาค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้ากรม
แทนพระยาอมรฤทธิธำรง

๑๘ ย้ายอำมาตย์โท พระยาตรังคภูมาภิบาล (เจิม บันยาร
ชุน) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๑๙ ย้ายอำมาตย์ตรี พระยาสุรพลพิพิธ (เป้า สมณดิษย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

๒๐ ให้อำมาตย์ตรี หลวงศรีสุทัศน์ (ม.ล. อนุจิตร สุทัศน์
ณอยุธยา) ปลัดมณฑลปัตตานี เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส

๒๑ ให้อำมาตย์โท พระยามานิตกุลพัทธ (มานิต มานิตย
กุล) ปลัดมณฑลจันทบุรี เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรี

๒๒ ให้ย้ายอำมาตย์โท พระทวาราวดีภิบาล (เชย ชัยประ
ภา) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้รักษาพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒ หน้า ๓๕๕๔

๒๓ ให้ย้ายอำมาตย์เอก พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จรัส สวัสดิ-ชูโต) ผู้รักษาพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่

๒๔ ย้ายนายพันตำรวจเอก พระยาทรงพลภาพ (เพื่อน พลธร) ผู้บังคับการตำรวจพระนครบาลธนบุรีเหนือ เป็นผู้รั้ง ตำแหน่งนครบาลจังหวัดสมุทรปราการ

๒๕ ย้ายนายพันตำรวจเอก พระยาถกลสรศีล (สิงโต เปรมานนท์) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปราจีน เป็นผู้รั้งตำแหน่งนครบาลจังหวัดมินบุรี

๒๖ ให้อำมาตย์เอก พระยาพาฬพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) ปลัดมณฑลพาฬ เป็นผู้รั้งตำแหน่ง นครบาล จังหวัดพระ ประแดง

๒๗ ย้ายอำมาตย์โท พระยาศิริชัยบุรินทร์ (เบี่ยน หงสเดช) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นนครบาลจังหวัดนนทบุรี

๒๘ ให้อำมาตย์โท พระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิ-ชูโต) ปลัดมณฑลนครไชยศรี เป็นผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม

๒๙ ให้ย้ายอำมาตย์โท หม่อมเจ้าโสภณผล ปลัดมณฑล

เล่ม ๔๒ หน้า ๗๕๕๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

นครศรีธรรมราช มาเป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้ากรมเสมียนตราใน
กระทรวงมหาดไทย รับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไป

ให้ผู้ที่ปลดจากประจำการตามคำสั่งนี้ ยื่นประวัติเวลารับ
ราชการ (แบบ ส.) ต่อปลัดบัญชากระทรวงมหาดไทย ภายใน
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อจัดการขอรับพระราชทาน
เบี้ยบำนาญตามระเบียบ

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

แจ้งความมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๘

นายพลโท ยุคล

ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดี

แจ้งความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ตรี พระยา
อุเทนเทพโกสินทร์ อธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ ออกจาก
ราชการ รับพระราชทานเบี้ยบำนาญตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
พระพุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมพระคลังมหาสมบัติ ทรงพระราช
ดำริเห็นว่า ไม่ควรมีถึงตำแหน่งอธิบดี ให้ยุบลงเป็นตำแหน่ง